

**บันทึกการประชุม**  
**สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่ สมัยสามัญที่ ๒ / ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑**  
**วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒**  
**ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่**

สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๓ คน ลา ๒ คน ขาดประชุม - คน และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๓ คน

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.**

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายอังกูร โรจนวิริยางกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่ ในฐานะเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่ ได้รายงานการตรวจสอบองค์ประชุมให้ประธานสภาและที่ประชุมทราบ มีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๓ คน จากสมาชิกทั้งหมด ๒๕ คน ถือว่าครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๓ คน ถัดจากนั้น ได้เชิญประธานสภานำผู้เข้าร่วมประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมตามลำดับ

**ระเบียบวาระที่ ๑** ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญหลั่น แก้วสีไว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่ กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้

"ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ประธานข้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับทราบ ดังนี้

ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ประเทศไทย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขึ้น ทราบว่ามีผู้ไปใช้สิทธิเกินเป้าหมาย มีบัตรเสียจำนวนหนึ่ง ในฐานะที่หน่วยงานของเราเป็นองค์กรทางราชการประเภทหนึ่ง จึงใคร่ขอขอบคุณสมาชิกสภาเราทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชาติบ้านเมืองให้เดินหน้า ต่อไป

**สำเนาถูกต้อง**



(นายอังกูร โรจนวิริยางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่

**ระเบียบวาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติ รับรอง จำนวน ๒๓ เสียง (เอกฉันท์)

**ระเบียบวาระที่ ๓** แจ้งเพื่อทราบ

นายสุระ ตั้งใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามลำดับ ดังนี้

๓.๑ เรื่องการยกเลิกสำเนาเอกสาร ในการมาติดต่อราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๒/๔๕ เรื่องมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ( การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด้วยจังหวัดชัยภูมิ ได้แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายกับประชาชน ( การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน กพร. เสนอ โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการระยะสั้น ตามแนวทางที่กำหนด



สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ของเรา ได้รับมอบเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์จากที่ไป  
อบรมมาแล้วจำนวน ๓ เครื่อง และอยู่ระหว่างทำเรื่องขอไปอีก จำนวน ๗ เครื่อง”

นายทองหล่อ แก้วพรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ ยกมือขึ้นซักถาม ดังนี้

“กราบเรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผมนายทองหล่อ แก้วพรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ ขอ  
อนุญาตสอบถามท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกฯ กรณีแจกเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ ทำไมจึงยังมีการเรียกเก็บสำเนา  
เอกสารอยู่”

นายสุระ ตั้งใจ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

“กรณีที่ท่านทองหล่อ แก้วพรม สอบถามว่า ทำไมในการแจกเบี่ยยังชีพ ยังต้องเรียกสำเนาเอกสาร  
บัตรอยู่ นั้น ขอชี้แจง ดังนี้

การเรียกเก็บสำเนาเอกสารกรณีจ่ายเบี่ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์นั้น จะยังคงใช้  
อยู่ก่อน เพราะยังไม่สามารถเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อออนไลน์ไปถึงหมู่บ้านที่ไปให้บริการได้ และเห็นว่าเป็น  
เอกสารสำคัญ จึงจำเป็นต้องขอครบถ้วนพี่น้องอยู่ หากจะไม่ได้รับความสะดวกไปบ้างก็ต้องขอยกย

๓.๒ เรื่องการปลูกไม้ดอกประดับสองข้างทาง ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มีนโยบายให้ทุก  
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมดำเนินงานในกิจกรรมตามโครงการบ้านสวย เมืองสุข เพื่อทำให้จังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดที่มีภูมิ  
ทัศน์สวยงาม น่าอยู่ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ มีแผนงานที่จะจัดทำโครงการถนนสวย โดยได้เลือกถนน  
สายบ้านขับเจริญสุข จากสามแยกถนนเข้าบ้านขับเจริญสุขไป ถึงต้นก้างหันลมต้นที่ ๕ เลยสะพานหินฟ้าไป โดยจะทำ  
การปลูกไม้ดอกสีเหลืองในระหว่างช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ ท่านใดมีแหล่งพันธุ์ไม้ดอกก็สามารถแนะนำได้  
ราคาเฉลี่ย ปลูกพร้อมเสร็จประมาณต้นละ ๓๐๐ บาท เมื่อใกล้ถึงเวลาดำเนินงานโครงการจะเป็นสิ่งส่งไปยังท  
ท่านอีกครั้งหนึ่ง

๓.๓ แจ้งยืนยันโครงการของหมู่บ้าน ที่จะนำเข้าจัดทำเป็นข้อบัญญัติเพื่อขอใช้งบประมาณอุดหนุนจ่าย  
ประจำปี ๒๕๖๓ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้ ตามลำดับไปที่ละหมู่บ้าน มีรายละเอียดตามเอกสารที่แจกไป  
สมาชิกหมู่ใดมีความจำเป็นประสงค์จะเปลี่ยนแปลงโครงการก็ขอให้แจ้งได้”

นายกิตติพงษ์ ฤทธิ์สมบัติ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ เสนอ ดังนี้

“กราบเรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ช่วงนี้รู้สึกว่ระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านประสบปัญหา  
คือเครื่องจะติตุ่ๆ ถ้าโพงก็ขาดหลายตัว ทางหมู่บ้านจึงอยากขอเปลี่ยนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เป็น  
โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายภายในหมู่บ้านครับ / ขอขอบคุณครับ”

- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ กระตุ่ถาม

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น และพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)



ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม หมู่ที่ ๔ บ้านวังซื่อ

นายสุระ ตั้งใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ แกลงต่อที่ประชุม ดังนี้

"กราบเรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผมนายสุระ ตั้งใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านวังซื่อ - โนนสะอาด หมู่ที่ ๔ ตำบลซับใหญ่ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น ต่อมาถนนเส้นดังกล่าวทางบริษัทนายงกัลกพลังลม ผู้ติดตั้งกังหันลมในพื้นที่ดังกล่าวได้เข้าไปปรับปรุงให้ก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้เข้าไปดำเนินการปรับปรุง

เพื่อประโยชน์ในการประหยัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านจึงได้ทำหนังสือหารือมายังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการใหม่ เพื่อมิให้ซ้ำซ้อนและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน จึงได้ทำโครงการของหมู่บ้านเสนอมายังองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวังซื่อ จึงเรียนสภาแห่งนี้เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป"

สำเนาถูกต้อง

นายบุญหลั่น แก้วสีโว ประธานสภา สอบถามสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ดังนี้

"ท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ประธานขอสอบถามว่ามีเหตุผลความจำเป็นอย่างไรจึงได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงโครงการมา หากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมไปแล้ว จะเป็นที่พอใจหรือไม่ อย่างไร ขอให้ตอบในที่ประชุมได้รับทราบด้วย"

นายสมเดิม เหล็กมา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ตอบคำถามท่านประธาน ดังนี้

"กราบเรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ในส่วนของเหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงโครงการมาก็เป็นไปดังที่ท่านสุระ ตั้งใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ได้แกลงให้ที่ประชุมทราบไปแล้ว ส่วนความรู้สึกของผม นั้น ถ้าที่ประชุมผ่านความเห็นชอบให้ก็ต้องยินดีแน่นอน เพราะจะเป็นประโยชน์กับหมู่บ้าน จึงขอความกรุณาจากที่ประชุมด้วยครับ ขอขอบคุณครับ"

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ประธานลงคะแนน ๑ - ๓ แล้ว จึงได้ถามมติจากที่ประชุม

มติ เห็นชอบ จำนวน ๒๓ เสียง (เป็นเอกฉันท์)

๖.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประมาณการราคาโครงการจ่าย ปิงบประมาณ ๒๕๖๒ นายสุระ ตั้งใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ได้แกลงต่อที่ประชุม ดังนี้

"กราบเรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผมนายสุระ ตั้งใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ได้ให้ความเห็นชอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปิงบประมาณ ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น หากแต่ช่วงที่เสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสมนั้น แบบประมาณการโครงการยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากวิศวกรสามัญ ผู้มีอำนาจลงนามรับรองได้ตามระเบียบ เนื่องจากในช่วงนั้น ยังประสานหาวิศวกรมารับรองแบบไม่ได้ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็มีได้นิ่งนอนใจ ได้ทำหนังสือประสานไปยังหน่วยงานที่มีวิศวกรสามัญปฏิบัติหน้าที่อยู่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้รับรองแบบประมาณการโครงการให้ แต่ได้รับคำตอบจากหน่วยงานที่ประสานไป ว่า



วิศวกรของหน่วยงานมีงานในภาระหน้าที่มาก ไม่สามารถมาช่วยออกแบบหรือตรวจรับรองแบบให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราได้

ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ประสานติดต่อไปยังวิศวกรสามัญจากหน่วยงานเอกชน จนได้วิศวกรมารับรองแบบประมาณการโครงการจ่ายขาดเงินสะสมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารเล่มสีเหลือง) จึงได้เสนอแบบที่วิศวกรสามัญรับรองมา เพื่อให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ดำเนินการโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ต่อไป จึงเรียนที่ประชุมเพื่อให้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป ขอขอบคุณ”

**นายบุญหลั่น แก้วสีโว** ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้

“ที่ประชุม ทุกท่าน ตามที่นายสุระ ตั้งใจ นายกองการบริหารส่วนตำบลชั้นใหญ่แถลงให้ทุกท่านทราบนั้น คิดว่าคงเข้าใจกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นเรื่องที่เคยแจ้งต่อที่ประชุมครั้งที่ผ่านๆ มาแล้ว ในส่วนของประมาณการราคาตามโครงการจ่ายขาดที่วิศวกรรับรองมานี้ ไม่ทราบว่ามีส่วนไหนใด ประสงค์จะอภิปราย อย่างไรหรือไม่ ถ้าไม่มีขอได้โปรดยกมือ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ประธานจะนับ ๑ - ๓ และขอมติให้ความเห็นชอบ ต่อไป”

ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใด ยกมือขออภิปราย ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติที่ประชุม

**มติ** เห็นชอบ จำนวน ๒๓ เสียง (เป็นเอกฉันท์)

**ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ**

**นายทองหล่อ แก้วพรม** สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ อภิปราย ดังนี้

“กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายทองหล่อ แก้วพรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ อภิปราย ดังนี้ (นายอังกูร โรจนวิริยางกูร) ขอลดด้วยครับที่ประชุมที่ผ่านๆ มาได้ขอมติให้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ และงบประมาณปี ๒๕๖๒ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และที่เพิ่งพิจารณาเสร็จสิ้นลงไป คือการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๒ อีกที่จะต้องดำเนินการต่อไป ผมจึงอยากฝากให้ท่านนายกได้ช่วยเร่งรัดดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จไปให้เร็วด้วย / ขอขอบคุณครับ”

**นายงาม กลิ่นศรี** ส.อบต. หมู่ที่ ๙ อภิปราย ดังนี้

“กราบเรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ที่ผ่านๆ มา โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๑ และข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๒ ของหมู่บ้านชั้นห่างหมู่ที่ ๙ ยังไม่ได้ดำเนินการสักที ชาวบ้านเขาก็ถาม ผมก็บอกไปว่ารอดำเนินการ นานมาจนถึงทุกวันนี้ผมไม่รู้จะตอบอย่างไรแล้ว ขอให้ท่านนายกได้เร่งดำเนินการให้ด้วย / ขอขอบคุณครับ”

**นายเชื้อ เวินขุนทด** สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ อภิปราย ดังนี้

“กราบเรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผมนายเชื้อ เวินขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ บ้านซับจวน ปัจจุบันนี้ ในหมู่บ้านประสบปัญหาเสียงตามสายชำรุด ใช้การไม่ได้ เวลาแจกเบี้ยยังชีพ หรือนัดประชุมอะไรผู้ใหญ่บ้านต้องใช้มอเตอร์ไซด์วิ่งไปบอกลูกบ้าน เป็นที่ยุ่งยาก อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยจัดหางบประมาณไปดำเนินการซ่อมปรับปรุงให้ด้วย / ขอขอบคุณครับ”

**นายทองหล่อ แก้วพรม** สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ สอบถาม ดังนี้



“กราบเรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผมนายทองหล่อ แก้วพรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ บ้าน  
ซับใหญ่พัฒนา อยากสอบถามกรณีที่ท่านนายกแจ้งว่า มีหนังสือมาติดต่อราชการไม่ต้องขอสำเนาบัตรฯ นั้น ทำไม  
เวลารับเบี้ยยังชีพ จึงยังมีการเรียกสำเนาเอกสารด้วย / ขอขอบคุณครับ”

**นายสุระ ตั้งใจ** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ชี้แจง ดังนี้

“กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอตอบคำอภิปรายของแต่ละ  
ท่าน ตามลำดับดังนี้ ครับ

การเร่งรัดดำเนินงานโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๑  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๒ นั้น เราได้มีการวางแผนงานดำเนินการไว้เป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว

เหตุที่ล่าช้า เนื่องจากมีระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นหากมีการเปลี่ยนแปลงใน  
รายละเอียดที่สำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว กระบวนการต้องมาเริ่มใหม่ คือมาขอความเห็นชอบจากสภาใหม่หมด จึง  
จะสามารถดำเนินงานโครงการได้

โครงการประปาคุ้มปรังช้างหมู่ที่ ๙ นั้น ตามที่วิศวกรได้ประมาณการมา เป็นการประมาณการเงินงบ  
มาเป็นจำนวนเงินสูงมาก มีการเพิ่มงานเข้ามาเช่น ดอกเสาเข็ม และเสาเข็ม เป็นต้น ซึ่งทำให้ต้นทุนงบประมาณที่มี  
เป็นจำนวนเงินหลายบาท ทำให้ไม่มีผู้รับเหมารายไหน สามารถมาดำเนินการได้ และโครงการในอีกหลายหมู่บ้าน ก็มี  
การประมาณการเกินงบในลักษณะนี้ ซึ่งไม่รู้จะทำอย่างไร อาจต้องปล่อยให้ตกไป แล้วค่อยจ่ายขาดงบประมาณมา  
ดำเนินการใหม่อีกที บางหมู่ที่ลงสัญญาไปแล้ว เมื่อไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ ก็อาจต้องมีการยกเลิกสัญญา  
ตามขั้นตอนวิธีการ ต่อไป

หมู่ที่ ๑๔ เสียตามสายชำรุด ช่วงนี้งบประมาณหมวดงบกลางขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีอยู่  
อย่างจำกัดได้นำไปดำเนินการซ่อมน้ำ ซ่อมไฟประปา ไฟส่องสว่าง ให้กับหมู่บ้านต่างๆ ทำให้ไม่เหลือเงินงบประมาณ  
มากพอที่จะไปดำเนินการให้ในช่วงนี้ได้

หมู่ที่ ๓ เกิดวาตภัย ลมพายุฤดูร้อน พัดบ้านเรือนเสียหาย ทิศทางของลมพัดผ่านมาทางตะโกทอง ซึ่ง  
ตำบลตะโกทองก็มีบ้านเรือนราษฎรเสียหายหลายหลัง สำหรับหมู่บ้านโนนสะอาดเราเสียหาย ๔ หลัง ทางองค์การ  
บริหารส่วนตำบลซับใหญ่ของเรา ร่วมกับทางอำเภอซับใหญ่ โดยท่านนายอำเภอสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ก็ได้ออกไปแจกถุง  
ยังชีพให้กับครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายแล้ว ในทันที โดยในส่วนของ การซ่อมบำรุงหลังคานั้น เราจะได้ประสานขอ  
รถยนต์จากบริษัทกัณฑ์หลอม ชัยภูมิวินด์ฟาร์ม จำกัด มาช่วยในการขึ้นซ่อมแซมหลังคาให้ ต่อไป

**นายสาย รักราม** ส.อบต.หมู่ที่ ๔ อภิปรายสอบถาม ดังนี้

“กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสาย รักราม ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ผมขอถามท่านประธาน  
ผ่านไปยังท่านนายก ดังนี้

๑. จำนวนของผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านที่จะให้เชิญมาร่วมงานวันผู้สูงอายุที่จะจัดขึ้นที่องค์การ  
บริหารส่วนตำบลซับใหญ่ของเราในวันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ นี้ นั้น ได้รับแจ้งเป็นหนังสือครั้งแรก หมู่บ้านละ  
๑๐ คน แต่มาได้รับแจ้งในที่ประชุมเห็นมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น และแต่ละหมู่บ้านก็มีจำนวนต่างกัน เลยอยากจะถาม  
ว่า จะให้ถือปฏิบัติตามเอกสารหนังสืออันไหน และในการมาร่วมงานนั้น ผู้สูงอายุจะต้องเอาอะไรมาบ้าง



๒. ถามว่าท่านนายกจะพาทีมงาน อบต.ชัยใหญ่เราไปศึกษาดูงานหรือไม่ ถ้าไปจะไปที่ไหน มีท่านสมาชิกอยากทราบเลยขอให้ผมถาม ผมก็คนบ้ายอเสียด้วย / ขอขอบคุณครับ”

**นายสุระ ตั้งใจ** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่ ชี้แจง ดังนี้

“กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายสุระ ตั้งใจ ขอชี้แจงกรณีจัดงานวันผู้สูงอายุผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิก สาย รั้งงาม และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ดังนี้ครับ

จำนวนผู้สูงอายุที่เชิญมา ขอให้ยึดแบบที่แจ้งเพิ่มเติมใหม่ในห้องประชุมนี้ เพราะเมื่อการประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบลที่ผ่านมา ก็มีผู้แสดงความเห็นในที่ประชุมว่า เราจัดงานวันผู้สูงอายุระดับตำบล ในวันงานมีการเชิญผู้คนที่หัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน ทั้งเด็กเยาวชนมาร่วมงานมากมาย ถ้าหากมีผู้สูงอายุมาเพียงจำนวนน้อยนิด ก็ดูว่าจะไม่สมกับเป็นงานผู้สูงอายุไป จึงเห็นควรให้เพิ่มจำนวนผู้สูงอายุที่จะเข้าร่วมงานมากขึ้น มากน้อยตามความเหมาะสมของแต่ละหมู่บ้านครับ

ในส่วนที่จะเตรียมมาด้วย ก็คือเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้สูงอายุแต่ละท่าน เนื่องจากอบต.มีการแจกของชำร่วยที่ซื้อโดยงบประมาณหลวง จึงจำเป็นต้องขอสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ เก็บรวบรวมประกอบเป็นหลักฐานด้วย

ในส่วนของการไปศึกษาดูงานนั้น จะไปที่ไหนใกล้ถึงเวลาจะไปแล้วจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอีกทีหนึ่ง แต่ขอความร่วมมือที่น้องว่า เวลาไปแล้วถึงเวลาศึกษาดูงานต้องลงจากรถร่วมกันศึกษาดูงานกันทุกคน จะได้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้จ่ายงบประมาณ

**สำเนาถูกต้อง**

**นายบุญภพ เห่งขุนทด ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เสนอ** ดังนี้

“กราบเรียนท่านประธาน ผมนายบุญภพ เห่งขุนทด ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ผมอยากเสนอเกี่ยวกับท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกว่า เวลาไปศึกษาดูงานนั้น ขอให้ไปแต่คณะของเราจริงๆ อย่าเอาคนอื่นไป จะเป็นการตัดภาระและความยุ่งยากได้หลายอย่าง / ขอขอบคุณครับ”

(นายสังกร ไรจนวิริยางกูร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่

**นายบุญหลั่น แก้วสีไว** ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้

ในวาระอื่นๆ ไม่ทราบว่ามีที่ประชุมท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้อภิปรายแล้วประธานต้องขอขอบคุณสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มีส่วนทำให้การประชุมครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีทุกประการ ส่วนการประชุมในสมัยสามัญครั้งต่อไป เป็นการประชุมสามัญสามัญที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำหรับวันนี้ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ประธานขอปิดประชุม”

**ปิดประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น.**

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายสังกร ไรจนวิริยางกูร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่

(ลงชื่อ)



(นายไพรัชย์ จันทร์จิ้น)

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม



(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ ฤทธิ์สมบัติ)

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

**สำเนาถูกต้อง**



(ลงชื่อ)



(นายสมเด็จ เหล็กมา)

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม  
(นายองครุ เรืองวิริยางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ที่ประชุมสภา ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว เมื่อสมัยประชุมสามัญที่..... ครั้งที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .... ประธานสภาจึงได้ลงนามรับรองรายงานการประชุม

นี้ไว้ เป็นสำคัญ



แบบลงนาม สำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  
ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

ผู้เข้าร่วมประชุม.....คน

ลำดับที่	ชื่อ	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายประสิทธิ์ วีรกุล	1		
2	นางรุ่งวัน อุเทนสุด	1		
3	นางฉรงค์ ชัยนา	2		
4	นางสมประสงค์ เชื้อมีแรง	2		
5	นายกิตติพงษ์ อุตร์สมบัติ	3		
6	นายบุญล้อม กิ่งช้อยกลาง	3		
7	นายประนอม วิเศษศรี	4		
8	นายสมเดิม เหล็กมา	4		
9	นายแสง ปานนอก	5		
10	นางเครือวัลย์ คำไกร	5		
11	นาย บุญภพ เห่งขุนทด	6		
12	นางฟ้ารุ่ง ก้องไกร	7		
13	นางกาหลง ไชขุนทด	7		
14	นายอำนาจ เคียงสันเทียะ	8		
15	นายสาย รังงาม	8		
16	นายศรชัย อุดรัตน์	9		
17	นางงาม กลิ่นศรี	9		
18	นายบุญหลั่น แก้วสีโว	10		
19	นายทองหล่อ แก้วพรม	10		
20	นายแหล่ งามดี	11		
21	นางสมสมัย สำนักโนน	11		
22	นายไพโรวัลย์ จันทร์จีน	12		
23	นายเดือน พันธุ์กิจ	12		
24	นางแตง นาคี	13		
25	นายเชื้อ เวินขุนทด	14		

ผู้อำนวยการ

(นายอังกร โรจนวิริยางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่



